



BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

**THƯ THĂM HỎI CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ BỊ ẢNH HƯỞNG
BỞI DỊCH BỆNH COVID-19**

Trong những ngày qua, qua báo cáo và cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương cho thấy, tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp, nhất là tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước ta (từ Trung ương đến cấp cơ sở) đã đưa ra nhiều quyết sách, giải pháp quan trọng để phòng, chống dịch (nhiều địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Việc thực hiện giãn cách xã hội sẽ tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương nói chung và việc tổ chức, hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự nói riêng.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Tôi xin chia sẻ, gửi lời thăm hỏi đến toàn thể công chức, người lao động của các cơ quan THADS 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và gia các đồng chí, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Trong bối cảnh đó, Tôi đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nơi đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg cần thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để người đứng đầu, công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự bị xử lý vì vi phạm các quy định phòng chống dịch. Chủ động, linh hoạt, sang tạo để thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, vi phạm quy định về phòng, chống dịch; kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ công chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từng đồng chí Lãnh đạo, công chức, người lao động tại Cục, Chi cục Thi hành án dân sự cần gương mẫu, nêu gương, tuyệt đối tin tưởng vào các biện pháp chống dịch đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương triển khai thực hiện. Tích cực tham gia truyền thông, vận động gia đình và người thân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời tổng hợp, báo cáo những trường hợp có khó khăn cho địa phương và Tổng cục để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng, đoàn kết, tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam và với tinh thần 75 năm truyền thống thi hành án dân sự, chúng ta sẽ sớm cùng nhau vượt qua, chiến thắng đại dịch để sớm trở lại với trạng thái bình thường. Hệ thống Thi hành án dân sự sẽ nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, an toàn!

Nguyễn Quang Thái

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ